

Số: /SNgV-HTQTLS
V/v thực hiện nội dung Quyết
định 498/ QĐ- BCD về việc
phòng, chống dịch bệnh Covid-19
nguy hiểm đối với người trên địa
bàn tỉnh Long An

Long An, ngày tháng 02 năm 2020

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-BCĐ ngày 19/02/2020 của Ban Chỉ đạo về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc phòng, chống dịch bệnh (Covid- 19) nguy hiểm đối với người trên địa bàn tỉnh Long An, theo chức năng nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ đề nghị quý cơ quan chủ động phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số: 254/VPCP- QHQT, ngày 03/02/2020, và văn bản số 401/LS-QHLS Bộ ngoại giao về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo nội dung trên của 02 văn bản chỉ đạo tạm thời: Chưa cho người nước ngoài ở Trung quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo các mục đích lao động, kinh doanh, du học sinh, thăm thân, việc riêng... Người nước ngoài đến Việt Nam từ những nước khác (không phải Trung quốc) nếu đã từng ở Trung quốc trong vòng 14 ngày trước khi vào Việt nam cũng sẽ tạm thời chưa được giải quyết nhập cảnh thời điểm thực hiện từ ngày 05/02/2020; Thời gian ngừng áp dụng sẽ thông báo sau.

Trong thời gian này không khuyến khích giao lưu các hoạt động với phía Trung Quốc, các Sở ngành, địa phương phối hợp tuyên truyền phòng chống và ngăn chặn việc công dân của tỉnh tự do sang Trung Quốc để tìm kiếm giao dịch việc làm.

Tăng cường giám sát công dân, lao động Trung Quốc sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh về quê ăn tết nay trở lại Việt Nam, khuyến cáo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An tạm thời cho phép các chuyên gia, nhân viên là người Trung Quốc làm việc tại các công ty doanh nghiệp (đang nghỉ tết Âm lịch tại Trung Quốc) không quay trở lại công ty làm việc. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề về dịch bệnh liên quan đến người nước ngoài ở Việt Nam, cần báo ngay cho Sở Ngoại vụ, để kịp thời phối hợp xử lý.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của tỉnh tạm thời chưa cho người nước ngoài ở Trung Quốc nhập cảnh vào địa bàn tỉnh Long An theo các mục đích lao động, kinh doanh, du học sinh, thăm thân...(mang ký hiệu LĐ, DN, DH, TT, VR). Tăng cường giám sát công dân, lao động Trung Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam về quê ăn tết nay trở lại Việt Nam, khuyến cáo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An tạm thời thực hiện tốt các biện pháp và thời gian cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho các chuyên gia, nhân viên là người Trung

Quốc làm việc tại các công ty, doanh nghiệp sau khi quay trở lại làm việc, cần báo ngay cho Sở Ngoại vụ để kịp thời phối hợp xử lý.

Người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn tỉnh Long An với mục đích ngoại giao, công vụ sẽ được giải quyết nhập cảnh bình thường sau khi được kiểm tra y tế tại các cửa khẩu và đảm bảo điều kiện để nhập cảnh. Khuyến cáo người dân không nên đi đến các vùng đang có dịch cũng như những trường hợp đang ở vùng dịch có nhu cầu đến hoặc trở về Long An, đặc biệt lưu ý đối với các trường hợp lao động tại Trung Quốc.

Đặc biệt, hiện nay có một số trường hợp người nước ngoài có cả người (Trung Quốc) nhập cảnh vào Campuchia, sau đó qua Việt Nam bằng đường bộ qua các cửa khẩu, kể cả lối mở đường mòn, đề nghị các cơ quan bảo vệ Biên giới, các huyện, thị xã Biên giới quan tâm quản lý số đối tượng này.

Rất mong nhận được sự phối hợp./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Như trên;
- Sở Y tế (TT. Ban chỉ đạo);
- P. Giám đốc;
- Lưu: VT, HTQTLS_H.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Thành Sơn